
sþ. 531. Fyrirspurn [239. mál]
til viðskiptaráðherra um undirbúning löggjafar um auglýsingar.

Frá Steingrími J. Sigfússyni .

1. Hvað líður framkvæmd þingsályktunar um auglýsingalöggjöf sem samþykkt var á
Alþingi 18. mars 1987?

2. Er þess að vænta að heildarlöggjöf um auglýsingar verði sett á yfirstandandi þingi?
3. Hvernig hyggst ráðherrann tryggja að nauðsynleg neytendavernd, þar með talið að

vernda börn og unglinga fyrir innrætandi auglýsingum, verði hluti af væntanlegri
löggjöf?


